



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

คาดสมัครแอดมิสชันสัปดาห์ละ 2 หมื่น ลุ้นรับรอบสอง"กลุ่มสถาบันแพทย" "อุทุมพร"ลุ้นตรวจโอเน็ตผัดยบสทศ.

เมื่อวันที่ 11 เมษายน นายกฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยความคืบหน้าการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ประจำปีการศึกษา 2550 ซึ่งเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-23 เมษายน ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เตรียมความพร้อมการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตดังกล่าวไว้แล้ว จึงมั่นใจว่าเว็บไซต์จะไม่ล่มแน่นอน และเท่าที่หารือกับนางศศิธร อหิงสโก ผู้อำนวยการกลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทราบว่าเว็บไซต์ของ สกอ. จะสามารถรองรับการสมัครได้ถึงวันละ 40,000 คน แต่คาดว่าเด็กจะมาสมัครเฉลี่ยวันละไม่เกิน 20,000 คน โดยวันแรกๆ คงจะยังไม่ค่อยเยอะ เพราะส่วนใหญ่จะแห่สมัครในช่วงวันสุดท้าย เพื่อมีเวลาในการตัดสินใจเลือกคณะวิชานานขึ้น

"ในระหว่างการรับสมัคร ทาง สกอ. ได้ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.ปลายในวันที่ 17 เมษายน ส่วนเรื่องการยื่นขอดูกระดาษคำตอบในการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต ของนักเรียนนั้น จนถึงวันเดียวกันนี้มีผู้ยื่นขอดูจำนวน 1,200 คน แต่มาดูเพียง 60-70% เท่านั้น และเมื่อดูกระดาษคำตอบแล้วทุกคนก็พอใจ และไม่พบว่ามีกรณีตรวจผลคะแนนผิดพลาด" นายกฤษณพงศ์กล่าว

นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวว่า กสพท. กำลังตรวจสอบว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้ที่สอบติดโควตาจำนวนเท่าใด และมีรายชื่อ นิสิตนักศึกษาเข้าซ้อนกับของกลุ่มสถาบัน กสพท. จำนวนเท่าใด เพื่อที่จะได้รู้ว่าจะมีจำนวนที่นั่งว่างใช้ในการรับนิสิตนักศึกษารอบที่สองเท่าใด ซึ่งคงจะรู้ผลในวันที่ 12 เมษายนนี้ โดยจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ กสพท. ต่อไป

ด้านนางอุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า สทศ. ได้เปิดให้นักเรียนยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-30 เมษายน โดยถึงขณะนี้มีเด็กมายื่นขอดูกระดาษคำตอบแล้ว 600 คน และคาดว่าจะเปิดให้ดูเป็นรายบุคคลตามคิวได้ตั้งแต่วันที่ 21-22 เมษายน วันละ 300 คน คิดว่าเพียง 2 วันก็น่าจะหมด ส่วนนักเรียนในต่างจังหวัดได้ประสานศูนย์สอบ 9 แห่งแล้ว ซึ่งยินดีจะเปิดบริการให้เด็กมาตรวจสอบกระดาษคำตอบ แต่ตนไม่มั่นใจว่าจะนัดให้ดูได้ก่อนวันที่ 23 เมษายน ซึ่งเป็นกำหนดการเดิมหรือไม่ เนื่องจาก สทศ. ต้องสแกนกระดาษคำตอบและค่าเฉลี่ยส่งไปยังศูนย์สอบต่างๆ ก่อน แต่คงจะไม่เป็นปัญหา เพราะเด็กในต่างจังหวัดที่ขอดูมีไม่มาก

นางอุทุมพรกล่าวด้วยว่า ในกรณีที่ สกอ. เปิดรับสมัครแอดมิสชันส์ระหว่างวันที่ 11-23 เมษายน ในขณะที่ สทศ. เปิดให้นักเรียนยื่นคำร้องขอตรวจสอบกระดาษคำตอบโอเน็ตได้ถึงวันที่ 30 เมษายน ซึ่งอาจได้ดูหลังจากปิดรับสมัครแอดมิสชันส์ไปแล้วนั้น ทาง สทศ. เชื่อว่าจะไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อคะแนนรวมของนักเรียนที่ใช้สมัครรับคัดเลือกในคณะวิชาต่างๆ เพราะมั่นใจว่าการตรวจกระดาษคำตอบโอเน็ตที่ผ่านมาไม่ผิดพลาดแน่นอน เพราะคณะทำงานที่ตรวจกระดาษคำตอบเป็นคณะเดียวกับที่ สกอ. ใช้ตรวจข้อสอบเอ็นทรานซ์ ซึ่งไม่เคยผิดพลาดมา 30 ปีแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าเกิดพบข้อผิดพลาดจริง โดยส่งผลให้เด็กได้คะแนนสอบเพิ่มขึ้น แล้ว สทศ. จะช่วยเหลือเด็กอย่างไร นางอุทุมพรกล่าวว่า ยืนยันว่าโอกาสผิดพลาดไม่เกิดขึ้นแน่นอน ถ้ามีก็ต้องยุบ สทศ. เท่านั้น เพราะเท่ากับพังไปทั้งระบบ แม้พบผิดพลาดแค่คนเดียวก็น่าจะต้องยุบ สทศ. แล้ว